

จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ขวดเปล่าใบหนึ่ง หากบรรจุน้ำดื่มบริสุทธิ์ลงไป จะมีราคา 5 บาท ขวดใบเดียวกันนี้ หากใส่น้ำหวานลงไปแทนน้ำบริสุทธิ์ จะมีมูลค่า 10 บาท แต่ถ้านำน้ำผึ้งมาบรรจุแทนน้ำหวาน ขวดใบนี้จะมีราคา 300 บาท ยิ่งไปกว่านั้น มูลค่าของขวดจะเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่าทันที หากนำน้ำหอมมาบรรจุแทนน้ำผึ้ง

ลูกๆ ของเราจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าสักเพียงใด หากเราเลี้ยงดูด้วยความอ่อนโยน ความรัก ความกรุณา และความรับผิดชอบ? ไม่ว่าจะไปอยู่ ณ ที่แห่งใด พวกเขาจะเป็นเสมือนพร และของขวัญที่ประมาดค่ามิได้สำหรับสังคมนั้นๆ และนี่คือเหตุผลของการที่เรา รักและห่วงหาเนเด็กๆ เหล่านี้ และทุ่มเทลงทุนทุกสิ่งสรรพให้กับพวกเขาจนสุดปัญญาทีเดียว



บาทหลวงวีระ พึ่งรักษ์ ผู้อำนวยการ



▲ แยกพิเศษของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันที่ เป็นคณะของคุณพ่อและซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนแห่งตูดัก ประเทศเวียดนาม โดยการนำของคุณแม่อภิการิณี ศรีไพร กระทอง แห่งคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พร้อมด้วยครอบครัวของคุณนันทยา วรธรรมชัยวงศ์ แห่งสถาบันมารีเวีย ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมขงงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลสัตตพัฒนา ในระหว่างการศึกษางานในประเทศไทย แม้จะมีเวลาไม่มาก แต่ช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ได้กับเด็ก ๆ ด้วยน้ำใจดีและมีมิตรภาพได้เป็นที่มาแห่งความสุขความยินดีของเรา ขอพระอวยพรแก่ของเรารวมถึงคณะผู้อำนวยการสวัสดิการเด็กทางศรัทธา/คะ



▲ นำโดย พญ. รมร แยมประทุม คณะแพทย์ และนิสิตแพทย์ปี 4 จากมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวม 38 ท่าน เข้ามาทำความรู้จักกับงานดูแลเด็ก ๆ กำพร้า ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลสัตตพัฒนา โดยมีคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้กับแขกของเราได้รับฟัง และคุณสมเกียรติ โพธิ์วีระยุทธ หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กรของเรา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนนำเอาค่านุเคราะห์เยี่ยมชมรอบบริเวณบ้าน ห้องทำงานคุณพ่อเอร์รี่ และแผนกบุตรบุญธรรม



▲ นายสุวัฒน์ ชิตามระ ผู้บริหารฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยง เครดิต (นค.) สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย นำบุคลากรฝ่ายฯ เดินทางเข้ามายัง บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เพื่อแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา ไม่เพียงแต่ทำความรู้จักกับบ้านแห่งนี้ ผ่านการรับชมวีดิทัศน์และสมาชิกในห้องเด็กอ่อนเท่านั้น แต่ทางคณะได้กรุณาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก ๆ ด้วย ขอขอบคุณอย่างสูงครับ/คะ



▲ บุคลากรจากบริษัท ยูเนียน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นำโดยนายเอกเดชา เสงขินซี ทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก พร้อมกับสมาชิกครอบครัวตัวน้อย ด้วยการเยี่ยนม้งเล็กของเราในห้องเด็กอ่อน บริจาคทุนการศึกษา เสื้อผ้า แป้งทาตัวและครีมอาบน้ำ ตลอดจนให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ เติมอิมให้น้องๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในมื้ออาหารเย็น ขอร่วมยินดีกับคุณแบ่งโอกาสครบถ้วนวันกี้.. ขอให้มีความสุขมากๆ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการแบ่งปันจากใจครับ/คะ



◀ 5 ธันวาคมหาราชหรือวันพ่อแห่งชาติ บรรดาสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ผ่านทางพิธีเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและร่วมกันชมสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ ท่านด้วยความซาบซึ้งใจ ลูกๆ ขอทำดีเพื่อพ่อหลวง ภาวนาเพื่อพระองค์ท่านเสมอและกตัญญูรู้คุณต่อบรรดา ผู้ให้ความรักเสมือนบิดาของเรา จากนั้นอาหารมื้อพิเศษฉลองวันพ่อก็นำมาซึ่งความสุขและอิมห้องในบรรยากาศครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง



▲ ผู้บริหารบริษัท คัลเลอร์ดีค ประเทศสิงคโปร์ นำโดยคุณเซอร์ลี๊ย จั้ว สำหรับการนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในไทย สิงคโปร์ ฮองกง และอินโดนีเซีย ที่ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานประจำปี มาเยี่ยมม้ง ๆ วิทยากรที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ได้มอบรถจักรยาน 6 คันที่ทีมทั้งหมดประกอบมาให้เด็กอนุบาล รวมถึงม้ง ๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ รวมถึงเสื้อเอี๊ยมกันเปื้อนสำหรับเด็ก รุ่นเตาะตะ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น แม้ว่าทีมจะไม่สะดวกอยู่ท่ามกลางเด็กที่ติดตาม ทั้งนี้ คุณแอนดรูว์ แลร์ดและคุณทัศนีย์ ไกรสร แห่งบริษัท เอ็กเซล โซลูชั่นส์ เอเชีย เป็นผู้ประสานกิจกรรม หลังจากที่ คุณเซอร์ลี๊ยได้มาสำรวจพื้นที่เมื่อเดือนที่แล้ว



▲ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบคุณคณะบุคลากรบริษัท แคทส์ ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมสมาชิกในครอบครัว สำหรับการใช้เวลาปลายปี 2557 เข้ามาทำบุญร่วมกันที่บ้านของเรา โดยนอกจากจะได้อุปกรณ์ของเครื่องใช้ รวมถึงปัจจัยสมทบด้านการเรียนแก่น้องๆ เด็กกำพร้าแล้ว ทางคณะได้สัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อนแบ่งปันอ้อมกอดอุ่นๆ ให้กับเด็กวิทยากร และบันทึกภาพร่วมกับเด็ก ๆ รุ่นโตด้วย ขอนำใจจดจางของทุกท่านได้รับการตอบแทนร้อยเท่าทวีคูณ สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวเข้มแข็ง การงานมั่นคง ตลอดจน บจ.แคทส์ ดอทคอม (ประเทศไทย) เติบโตก้าวหน้าสืบไป แล้วควมมีโอกาสได้พบกับอีกคณะครับ/คะ



▲ นายวิชัย โรจน์อมรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร์ จำกัด สาขาศรีราชา ในเครือ Solutions Group นำคณะบุคลากรจำนวน 70 ท่าน เข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก โดยนอกจากจะได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กกำพร้าและน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแล้ว แยกผู้ใดของเรายังได้บริจาคสิ่งของจำเป็น และให้การสนับสนุนการจัดงานการกุศลกิจกรรมเงินของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันที่ 7 ก.พ. ศกนี้ เป็นการช่วยเหลือให้เด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณและขอพระอวยพรผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครอบครัวของทุกท่าน ให้ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับ/คะ



▲ ระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองไทย คณะจาก Saemaul ประเทศเกาหลี จำนวน 44 ท่าน เลือกมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าเยี่ยมชม โดยคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบ้าน หลังจากนั้นแยกผู้ใหญ่ได้ผลัดกันกันเข้าทักทายสมาชิก ในห้องเด็กอ่อนและแจกขนมให้กับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนมอบสิ่งของจำเป็น สนับสนุนงานของบ้านด้วย ขอขอบคุณ บจ.อินโตรีด จำกัด สำหรับการประสานกิจกรรม ขอความเมตตากรุณาของทุกท่านนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต การกิจการงานราบรื่นและสุขภาพดีเสมอครับ/คะ



"ความรัก ดูคุณธรรม นำสู่นาคด"



▲ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของไทธธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ไปทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ทำให้เด็ก ๆ ของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ด้วย เมื่อกลับมาถึงบ้านได้มีการสังสรรค์ในมื้อเย็น ซึ่งคุณสรริน กิติเกียรติศักดิ์ ได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารในโอกาสครบรอบวันเกิดด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง และขอร่วมยินดี "สุขสันต์วันเกิดแด่คุณโรส" ครับ/คะ

▶ บ้านเด็กกำพร้า / มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา มีโอกาสให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเดินทางมาเยือนเป็นครั้งแรก โดยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนจำเป็นต้องเป็นช่วงสั้นๆ เนื่องจากน้อง ๆ กำลังเข้านอน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับเวลาอันมีค่า ความสนใจในการกิจของเรา และการมอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา ขอขอบคุณนายเอกภพ จันทร์สุคนธ์เป็นพิเศษ สำหรับการนำทีมและประสานกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างราบรื่น



◀ เป็นประจำทุกปี ที่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ จะแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่ทุกท่านมีต่อเด็กกำพร้า และเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ ในสัปดาห์นี้ ผู้แทนของโรงเรียนฯ นำโดยบาทหลวงบรรจง พานพันธ์ ได้เดินทางมาเพื่อส่งมอบทุนการศึกษา เยี่ยมห้องเด็กอ่อน และทักทาย ตลอดจนให้กำลังใจสมาชิกในบ้านของเราด้วยความขอบคุณอย่างสูง เราขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีครอบครัว/หมู่คณะอบอุ่น และภารกิจก้าวหน้าสืบไปครับ/คะ